



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 3/2542

วันที่ 8

มกราคม 2542

เรื่อง โครงการปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ธนาคารพัฒนา เอเชีย(Asian Developments Bank : ADB) ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ มูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 44 ล้านบาท เพื่อทำการศึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยใน 2 เรื่อง ที่สำคัญคือ

(1) โครงการปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญ

(2) โครงการปฏิรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ เพื่อบรรลូវวัตถุประสงค์ในด้านสวัสดิการสังคมและเพื่อกระตุ้นการออม และการระดมทุนอีกทั้งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบ ประกันสังคม ช่วยลดช่องว่างของแหล่งเงินทุนจากภายนอกประเทศ ซึ่งจะนำประเทศ ไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม และมีเสถียรภาพ

อนึ่ง ขอบข่ายของการศึกษาตามโครงการดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย

(1) แนวคิดและแผนปฏิบัติการในการจัดตั้งและจัดโครงสร้างของกองทุน รวมทั้งการบริหารและ อื่นๆ ฯลฯ

(2) การศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบกองทุน และจะมีการทบทวน และการกำหนดบทบาทของบริษัทผู้จัดการกองทุน ในการจัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการ และการมีส่วนร่วมและแนวทางการ ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์

ในด้านการลงทุนและรูปแบบ จะมีการเสนอแนะระบบและมาตรการ เกี่ยวกับแนวทางการลงทุน เพื่อให้มีความคล่องตัวและ เหมาะสม กับสถานการณ์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบข้อตกลงของบำเหน็จบำนาญ มาตรฐานความน่าเชื่อถือ มาตรฐานสถิติประกันภัย การรายงานการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐาน การสอบและการกำหนดสิทธิประโยชน์ อีกทั้งศึกษาทบทวนระบบบัญชีและการตรวจสอบ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) ได้คัดเลือกและว่าจ้างบริษัท Deloitte and Touche Consulting Group Thailand เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดังกล่าว โดยจะประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งชำนาญด้าน กองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นักสถิติประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านระบบ และด้านฝึกอบรม ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2542 เป็นต้นไป โดยจะทำงานประจำที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง.

Posted 8 Jan 1999